



**tham nhũng**

TIN NỔI BẬT: [: bình đẳng cho trẻ khuyết tật](#) [Những điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024](#) [Tạo thêm cơ chế, chính sách đặc](#) < >

## TRUNG TÂM HỖ TRỢ, TƯ VẤN TÀI CHÍNH NGHỆ AN: PHÁT HUY HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRONG ĐẦU TƯ CÔNG

Cập nhật: 13/05/2024 07:18

Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An là đơn vị trực thuộc Sở Tài chính Nghệ An. Xác định vai trò là “đơn vị Hỗ trợ nhà nước về lĩnh vực Tài chính” mạch máu có thông thì kinh tế mới phát triển, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An đều xác định vai trò, nhiệm vụ của bản thân, làm sao để thông thoáng từ dưới lên trong tất cả các thủ tục về tài chính, góp phần đáp ứng các nhiệm vụ hỗ trợ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh, quản lý, sử dụng, vận hành và khai thác tài sản công theo thẩm quyền được giao; tổ chức mua sắm tài sản theo phương thức tập trung của tỉnh...

Trong những năm vừa qua, Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An đã triển khai nhiều gói thầu đầu tư công đảm bảo tính công khai, minh bạch. Trung Tâm đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung về kinh tế – xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Nghệ An, đạt được những kết quả tích cực và đáng ghi nhận, giúp phát triển kinh tế, tăng trưởng cao, đảm bảo kinh tế tài chính tại địa phương. Mỗi công việc triển khai tại Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An thực hiện đều thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư công đảm bảo sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả, được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài chính và người dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động đấu thầu, mua bán tài sản theo phương thức tập trung; chuyên nghiệp hóa và áp dụng công nghệ vào công tác quản lý. Ban lãnh đạo đơn vị đã từng bước tạo nên nhiều đột phá về đổi mới trong việc hỗ trợ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài đã mang lại những hiệu quả tích cực. Bên cạnh đó, Trung tâm tiếp tục tiến hành rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn bộ máy, chuyên môn hóa các công việc từ chuẩn bị đấu thầu, giám sát, tổ chức hỗ trợ quản lý về lĩnh vực tài chính, xem xét lại hoạt động đấu thầu mua bán tài sản theo phương thức tập trung...

Ban lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An cho biết: “Muốn công tác hỗ trợ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính tại tỉnh Nghệ An hoạt động hiệu quả thì cần đào tạo đội ngũ nhân viên có tài, có tâm và nắm chắc chuyên môn. Bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của các Bộ Ban Ngành, trực tiếp là Sở Tài Chính và sự phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chính quyền địa phương thì yếu tố cốt lõi quyết định thành công của đơn vị chính là nguồn nhân lực. Vì vậy, trong thời gian qua Ban lãnh đạo đơn vị đã nhanh chóng rà soát, xem xét, từ đó sắp xếp sao cho phù hợp với vị trí chuyên môn của từng viên chức và người lao động. Đồng thời, thường xuyên cử viên chức, người lao động tham gia học tập, bồi dưỡng các lớp lý luận chính trị, chuyên viên, nghiệp vụ nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ cốt lõi, kế thừa làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị”.

Nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý hoạt động đầu tư công, nhất là việc nâng cao chất lượng các gói thầu, chống thất thoát lãng phí và đảm bảo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Ngoài ra, các gói thầu do Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An tổ chức, thực hiện trong thời gian qua đều được lựa chọn đúng trình tự pháp lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu, qua đó đảm bảo thực hiện tốt các nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.



### Minh bạch trong công tác đấu thầu

Trong năm vừa qua, kết quả thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng tại Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An đạt tỷ lệ 100% đối với các gói thầu trong hạn mức phải đấu thầu theo quy định. Về cơ bản các gói thầu Trung tâm tổ chức mời thầu lựa chọn nhà thầu đều đảm bảo yếu tố cạnh tranh, công bằng, minh bạch, các gói thầu được đăng tải thông báo công khai rộng rãi trên Hệ thống đấu thầu quốc gia nhằm tạo điều kiện cho các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực pháp lý, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực tài chính tham gia. Bên cạnh đó trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đấu thầu mua bán tài sản, Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An luôn đơn đốc, giám sát nhà thầu triển khai, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ về kỹ thuật, mỹ thuật được phê duyệt và theo đúng tiến độ quy định của hợp đồng. “Do đó việc lựa chọn các nhà thầu là công khai, khách quan, minh bạch theo đúng hướng dẫn tại luật đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các thông tư hướng dẫn cụ thể, minh bạch ở tất cả các khâu, đúng trình tự pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo tính công bằng dân chủ để tìm được nhà thầu trúng thầu có năng lực thực sự, có tỉ lệ tiết kiệm cao cũng là góp phần tiết kiệm, giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước...”.

Ban lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi luôn ủng hộ lựa chọn nhà thầu thông qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các gói thầu được đăng tải thông tin mời thầu rộng rãi theo quy định, đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch, tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng mong nhận được thông tin đa chiều, khách quan, minh bạch,... góp phần khích lệ các đơn vị, doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Từ đó khuyến khích được các nhà thầu có kinh nghiệm, năng lực tham gia dự thầu, góp phần không nhỏ vào hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà nước, chống thất thoát, lãng phí và mang lại hiệu quả cho xã hội”.

Trải qua 20 năm xây dựng hình thành và phát triển, Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An vượt qua bao khó khăn, gian khổ tạo nền móng vững chắc góp phần cho sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật với cuộc cách mạng công nghệ đang diễn ra, đặt ra yêu cầu từ người lãnh đạo cho đến toàn thể CB-CNV của Trung tâm trong thời gian tới càng phải nỗ lực hơn nữa để vươn lên, thay đổi mạnh mẽ phương pháp làm việc, nghiêm túc thực hiện các công việc nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo cam kết. Trung tâm hỗ trợ, tư vấn Tài chính Nghệ An tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của cấp trên, của tỉnh và sở Tài chính tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính./.

**T/h: Văn Tuấn**

## TIN LIÊN QUAN

- ▶ - Cập nhật: 31/05/2024 07:56
- ▶ [Tập đoàn Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu gần 10.000 tỷ đồng trong năm 2024](#) - Cập nhật: 31/05/2024 07:49
- ▶ [CÔNG TY TNHH QUỐC LINH](#): - Cập nhật: 31/05/2024 07:32
- ▶ - Cập nhật: 31/05/2024 07:15
- ▶ - Cập nhật: 31/05/2024 07:12
- ▶ - Cập nhật: 31/05/2024 07:10
- ▶ - Cập nhật: 31/05/2024 07:01
- ▶ [Top 10 Thương hiệu tín nhiệm quốc gia 2024 : Công ty Cổ phần dược liệu BOTAT: Vươn lên từ chế biến dược liệu](#) - Cập nhật: 30/05/2024 08:22
- ▶ [TRÁCH NHIỆM VÀ UY TÍN LUÔN ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU TRONG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG TÂN THÀNH](#) - Cập nhật: 30/05/2024 08:04
- ▶ - Cập nhật: 30/05/2024 07:47

### VIỆN NGHIÊN CỨU THANH TRA VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

**Giấy phép:** Số 213/GP-TTĐT do Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07 tháng 11 năm 2019.

Chịu trách nhiệm chính: PGS. TS. Nguyễn Thế Hình

Địa chỉ: Nhà T2, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

**Email:** thanhtra.riicp@gmail.com

**Website:** phongchongthamnhung.com.vn

Liên hệ quảng cáo: **0914525525**